

# BẢN TIN TUẦN



## HỘI THẢO TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ HÀNH CHÍNH VÀ HÌNH SỰ VỀ BẢO TỒN LOÀI HOANG DÃ NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM VÀ NHẬN DẠNG LOÀI NGUY CẤP, QUÝ, HIẾM ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ

Ngày 26/09 vừa qua, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học đã tổ chức hội thảo tập huấn hướng dẫn áp dụng các quy định pháp luật xử lý hành chính và hình sự về bảo tồn loài hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và nhận dạng loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ cho các cán bộ quản lý, thực thi pháp luật khu vực phía Nam.

Hội thảo được tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động tăng cường năng lực thực thi cho các cơ quan liên quan của dự án “Tăng cường quan hệ đối tác nhằm bảo vệ các loài nguy cấp có ý nghĩa toàn cầu tại Việt Nam” do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ dưới sự điều phối của Ngân hàng Thế giới.

Tại hội thảo, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học cùng các chuyên gia đã cung cấp các kiến thức về quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học và bảo tồn loài nguy cấp, quý, hiếm, tình hình áp dụng các quy định pháp luật trong thực tế, các quy định xử phạt, cách nhận dạng các loài nguy cấp, quý, hiếm,...Đặc biệt, cuối hội thảo, các đại biểu được tham gia khảo sát thực tế tại Thảo Cầm Viên để áp dụng các kiến thức nhận dạng vào thực tế.

Thông qua hội thảo, Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học hy vọng sẽ hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật áp dụng các quy định hiệu quả hơn cũng như có thêm kỹ năng nhận dạng loài hoang dã để tự tin xử lý các vụ việc liên quan đến động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Ngoài ra, hội thảo cũng giới thiệu nội dung cơ bản của Tài liệu hướng dẫn áp dụng quy định pháp luật xử phạt hành chính, hình sự về bảo tồn loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ nên hội thảo này chính là cơ hội để các cơ quan thực thi pháp luật đóng góp ý kiến, quan điểm và mong muốn của mình để đội ngũ soạn thảo có thể điều chỉnh, bổ sung tài liệu theo hướng thiết thực hơn.



## HÀ TỈNH: PHÁT HIỆN MỘT GIA ĐÌNH Ở HUYỆN KỲ ANH NUÔI NHỐT ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Ngày 26/9, lực lượng chức năng huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện 9 cá thể cây vòi hương được nuôi nhốt trong khuôn viên gia đình anh Nguyễn Tiến Vinh. Anh Vinh thừa nhận, đầu năm 2022, trong quá trình đi rừng bắt ong lấy mật có phát hiện 3 ổ cây vòi hương con trong gốc cây nên mang về nuôi, đến nay hơn 7 tháng.



## THU GIỮ 260 CÁ THỂ CHIM TRỜI TẠI MỘT CƠ SỞ KINH DOANH ĂN UỐNG

Ngày 27/9, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ 260 cá thể chim trời tại một cơ sở kinh doanh ăn uống của anh Lê Văn Hùng ở thôn 5, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà. Số chim đã giết thịt được tiến hành tiêu hủy, những cá thể còn sống sẽ bàn giao về cho Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên.



## CHIM DI CƯ VÀO MÙA TẬN DIỆT

Hàng triệu chim di cư bay về phương nam, phần lớn trong số chúng không thể đi hết hành trình. Bất chấp những nỗ lực bảo tồn, chim trời vẫn bị tận diệt bằng mọi hình thức. Tại một số địa phương là nơi thuộc tuyến đường bay của chim di cư và cũng là nơi tình trạng săn bắt chim trời đang diễn ra phổ biến.

Cứ vào khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9, những đàn chim di cư lại vượt hàng nghìn km bay về phương Nam tránh rét. Dọc bờ biển Hà Tĩnh, những đầm nước trù phú thường được chúng lựa chọn làm điểm dừng nghỉ, bổ sung năng lượng để tiếp tục vượt đường xa, nhưng chúng không biết rằng, đây là tử địa. Dưới đầm, những con chim mỗi đã bị khâu mắt, buộc chặt chân vào cọc, liên tục bị thợ săn giết dây để phát ra tiếng kêu thu hút đồng loại. Chỉ cần lao xuống là bị dính chặt vào hàng loạt que tre tẩm 1 loại keo siêu dính.

Dù chính quyền địa phương đã liên tục tổ chức ra quân, phá dỡ các địa điểm bẫy chim nhưng có những nơi như ở xã Thịnh Lộc, giàn bẫy vừa bị phá hôm trước thì hôm sau, người dân đã lại đặt bẫy mới ở chính vị trí cũ.

Tất cả các hộ dân có truyền thống đánh bắt chim tự nhiên đều được chính quyền địa phương yêu cầu ký cam kết trước khi vào mùa chim di cư, nhưng mỗi khi vắng bóng cơ quan chức năng, một số hộ dân vẫn lén lút vào rừng đặt bẫy.







## TRIỆT PHÁ CÁC TỤ ĐIỂM BÁN CHIM HOANG DÃ

Văn phòng Tổng cục Lâm nghiệp thông tin, ngày 27-9, Bộ NN-PTNT đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo đã vào mùa chim hoang dã di cư, cần bảo vệ các loài chim hoang dã này.



## NGƯỜI DÂN TỰ NGUYỆN BÀN GIAO CÁ THỂ GẤU NGỰA VỀ TRUNG TÂM CỨU HỘ GẤU VIỆT NAM

Ngày 29/9, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội phối hợp với Tổ chức Động vật châu Á tại Việt Nam tiếp nhận một cá thể gấu nuôi nhốt từ năm 2003 tại một hộ gia đình ở phường Phúc Lợi, quận Long Biên.

Cá thể gấu này đã được Hạt Kiểm lâm số 1, Chi cục Kiểm lâm Hà Nội vận động và gia đình tự nguyện viết đơn chuyển giao, mong muốn đưa gấu về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam (tại Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) để chăm sóc.

Tại thời điểm tiếp nhận, lực lượng chức năng xác định đây là cá thể gấu cái, thuộc loài gấu ngựa, nặng khoảng 160kg và được chủ hộ nuôi từ nhỏ với mục đích làm cảnh. Trong quá trình nuôi, cá thể gấu được chủ nuôi chăm sóc tốt, hằng ngày cho gấu ăn hoa quả và sữa...

Để cứu hộ, các bác sĩ thú y và chuyên gia của Tổ chức Động vật châu Á đã gây mê, đưa gấu ra khỏi lồng và khám sức khỏe cơ bản trước khi đưa gấu vào lồng vận chuyển và đưa về Trung tâm Cứu hộ gấu Việt Nam.



## TAM ĐIỆP: CHIM HOANG DÃ ĐƯỢC CÔNG KHAI BÀY BÁN

Đến hẹn lại lên, cứ khoảng tháng 9, tháng 10 hàng năm, trên tuyến đường quanh hồ Yên Thắng, thuộc địa phận phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp lại xuất hiện một số người bày bán các loại chim hoang dã như: cò, vạc, gà đồng, cuốc, chân hương, sâm giun, két mòng...



## TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC NGĂN CHẶN BUÔN BÁN ĐVHD TRÁI PHÉP

Ngày 29/9, tại Hà Nội, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Tổ chức WWF Việt Nam phối hợp với Liên hiệp các hội và khoa học kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo nhận diện vai trò và tăng cường năng lực vận động chính sách ngăn chặn buôn bán trái phép ĐVHD cho các tổ chức bảo tồn của Việt Nam.



## NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VÀ THỰC TIỄN TRONG HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG BUÔN BÁN, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP ĐVHD TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG BIỂN TỪ CHÂU PHI VỀ VIỆT NAM

Ngày 28/09, Tổ chức WCS phối hợp cùng trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh và ĐH Hàng hải Việt Nam tổ chức hội thảo: “Những vấn đề pháp lý và thực tiễn trong hoạt động phòng, chống buôn bán trái phép ĐVHD trên đường biển từ Châu Phi về Việt Nam”.



## PHÁT ĐỘNG GIẢI CHẠY TUYÊN TRUYỀN 'ĐỘNG VẬT HOANG DÃ KHÔNG PHẢI THUỐC'

Sau những gián đoạn do ảnh hưởng bởi tình hình dịch COVID-19, giải chạy thường niên về bảo vệ động vật hoang dã (Run4WildlifeHN) thu hút sự tham gia của hàng trăm cá nhân, vận động viên, đến từ nhiều quốc gia sẽ quay trở lại vào 8 giờ sáng 6/11, tại Khu đô thị Ciputra thuộc quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Năm 2022, giải chạy vì động vật hoang dã với thông điệp "Động vật hoang dã không phải là thuốc" được tổ chức bởi Hanoi Half Marathon, Sporting Republic cùng sự đồng hành của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về tình trạng sử dụng thuốc từ động vật hoang dã; khuyến khích cộng đồng cam kết không buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái phép để bảo vệ các loài đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Theo kế hoạch chương trình, giải chạy trên được tổ chức với các cự ly 21km bán marathon, 10km thử thách, 5km chạy bộ/đi bộ gia đình, và 1km trẻ em.

Với tinh thần đó, toàn bộ số tiền gây quỹ từ giải chạy sẽ được dùng để hỗ trợ các hoạt động bảo vệ động vật hoang dã tại Việt Nam.



### WLP PROJECT

ĐỊA CHỈ: TẦNG 11, TÒA NHÀ DETECH, 8C TÔN THẤT THUYẾT, MỸ ĐÌNH II, NAM TỪ LIÊM, HÀ NỘI, VIỆT NAM

SĐT: (+84) 2437955471

FACEBOOK: [WWW.FACEBOOK.COM/BAOTONDDSH](http://WWW.FACEBOOK.COM/BAOTONDDSH)

EMAIL: VPDA.WLP@GMAIL.COM